

ปลดล็อกเฟส3 วันแรกผ่านฉลุย

**วิจัยสารสกัด
กระชายขาว
สู้ไวรัสโควิด**
ทั่วไทยคึกคัก
มาตรการคลายล็อก
ดาวนีย์ ♦ อ่านต่อหน้า 11

ปลดล็อก □ ต่อจากหน้า 1

เฟส 3 วันแรก ร้านแอม-โรงแรม-สนามพระเครื่อง-ชายหาด ล้วนกลับมาเปิดประชาชนแห่ใช้บริการเพียบ คนตาบอดยิ้ม สุดดีใจมีงานทำ-สร้างรายได้ หลังจากที่ต้องหยุดมากกว่า 1 เดือน ส่วนหาดบางแสน เปิดให้เล่นน้ำได้แต่ยังไม่มีการเล่นน้ำเปิดเต็มรูปแบบ 5 มิ.ย. ด้าน สบค. พบคนไทยติดเชื้อ “โควิด” อีก 1 ราย เป็นหญิงกลับจากรัสเซีย ลั่นรอดูผลคลายล็อก เฟส 3-4 ลุ้นยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-คืนวันหยุดชดเชยในเดือน ก.ค. แจง ยังห้ามสวมหน้ากาก เหตุเสี่ยงกว่าสถานเสริมความงาม ระบุ “ญี่ปุ่น” ไฟเขียวให้ไทยเข้าประเทศได้ แต่คนไปเที่ยว กลับมาต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวังโรค สธ. ย้ำโรงเรียนต้องได้เปิดก่อนผับ ผัง รร.กทม. ปรับใช้ 4 รูปแบบการสอน สลับชั้น-สลับมาเรียนวันคู่-วันที่ ขณะที่ “อนุทิน” ตรวจสอบงานวัคซีนสู้ “โควิด” ส่วน ม.มหิดล แจงร่วมวิจัยพบเผยแพร่สารสกัดจากกระชายขาว ด้านไวรัสฯ มรณะ จ่อทดสอบในสัตว์ คาด 7 เดือนเห็นผลผลิตเป็นยาใช้ในคนได้

○ สบค.พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโฆษิติน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่า ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 1 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,082 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 57 ศพ ส่วนผู้ที่รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วมีเพิ่ม 2 ราย ทำให้มีผู้ที่รับการรักษาหายแล้ว 2,965 ราย และมีผู้ที่ยังรับการรักษาใน รพ. 60 ราย

○ หญิงกลับมาจากรัสเซีย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิง

ไทยอายุ 42 ปี เดินทางจากประเทศรัสเซีย มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พ.ค. และเข้าสู่สถานกักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี ทั้งนี้ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. แต่ไม่พบเชื้อ ต่อมาเข้ารับการตรวจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ผลยืนยันว่าพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ รพ. แห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี

○ ญี่ปุ่นให้ไทยเข้าประเทศ

สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 6,263,901 ราย รักษาหายแล้ว 2,846,119 ราย เสียชีวิต 373,899 ศพ โดยประเทศสหรัฐ มีผู้ติดเชื้อสูงสุดที่ 1,837,170 ราย เสียชีวิต 106,195 ศพ ส่วนประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ที่ประเทศเกาหลีใต้ใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อติดตามตัวกรณีโรคโควิด-19 บังคับใช้ในร้านอาหาร ไนต์คลับ บาร์ และยิม ในร่มทุกแห่งเก็บประวัติการใช้บริการของลูกค้าทุกคนผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เริ่มวันที่ 10 มิ.ย. ขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศได้โดยทางการญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนีย์ และจะอนุญาตให้กักกันทางจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ คาดจะเริ่มเดือน มิ.ย. ขออย่าว่าหากเดินทางไปยังญี่ปุ่น ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือทำธุรกิจการเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทย เรายังมีกฎของเราอยู่ คือ 14 วัน ต้องอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้

○ แจงยับปร้มห้ามพนวดหน้า

เมื่อถามว่า มีการตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงยังห้ามพนวดหน้าแต่สถานเสริมความงาม ใบหน้าสามารถทำได้แล้ว นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เป็นความห่วงใยทางด้านสาธารณสุข เพราะโรคนี้ติดต่อกันผ่านทางเดินหายใจประกอบกับเรื่องของทักษะ การป้องกันส่วนบุคคล ความรู้ในการจัดการ ซึ่งในสถานเสริมความงามนั้นเป็นการดำเนินการทางเวชกรรม เกี่ยวข้องกับ

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีวิธีการและถูกฝึกอบรมมา เราค่อนข้างจะมั่นใจในระบบนี้ แต่เรื่องการพนวดหน้ายังมีหลายระดับที่เกี่ยวข้องกับชุดพฤติกรรม มีการใกล้ชิด ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเป็นความเสี่ยงสูงมาก ๆ จะเห็นได้ว่ามีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศหลายคนทำอาชีพพนวดและติดเชื้อ ดังนั้นมันจึงเป็นความห่วงใย กลัวว่าท่านจะติดเชื้อ เป็นการดูแลท่านไม่ได้มีประเด็นอื่นเลย

○ ลุ้นเลิก พ.ร.ก.-คืนวันหยุด

เมื่อถามว่า มีข่าวว่า สบค. ทหารเรือวันหยุดชดเชยสงกรานต์ที่เลื่อนมาจากเดือน เม.ย. โดยจะให้หยุดชดเชยในเดือน ก.ค. ถือว่าเหมาะสมหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เรื่องของช่วงเวลาในอนาคตดูถูกกำหนดโดยปัจจุบันในเดือน ก.ค. จะมียกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ก็อยู่ที่ผลของการผ่อนคลายในระยะที่ 3 และ 4 จึงต้องขอความร่วมมือในการดูแลสุจริตของประชาชน ปัจจุบันหลายคนใส่หน้ากากน้อยลงกรณเริ่มกลับมาคิด มีแนวโน้มเรื่องการป้องกันลดลงทุกด้านอีกทั้งยังมีโรคตามฤดูกาลเข้ามาอีก เราจึงหวังให้เดือน มิ.ย. ผ่านพ้นไปด้วยดีผ่านการผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 ไปอย่างเรียบร้อย ในเดือน ก.ค. ก็จะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมีวันหยุด

○ โรงเรียนต้องเปิดก่อนผับ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มกิจการสถานบันเทิง มีความพยายามให้รัฐอนุญาตเปิดในระยะต่อไป ประมาณกลางเดือน มิ.ย. ตนขอยืนยันว่าการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ จะเปิดได้ต้องทำหลังการเปิดโรงเรียนแล้ว เพราะถ้ามีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นจากการเปิดสถานบันเทิง จะทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดได้ ย้ำว่าโรงเรียนต้องได้เปิดก่อน และตนเองเสนอไปแล้ว ซึ่งขณะนี้โรงเรียนมีหลายระดับ ตนมองว่าโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนน้อย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง สามารถทดลองเปิดเรียนได้

ก่อน 1 ก.ค. ด้วยซ้ำ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการควบคุมโรคด้วย ซึ่งโอกาสเกิดการแพร่เชื้อในโรงเรียนได้เสมอ รวมถึงการดูแลเข้มข้นในโรงเรียนประจำเพราะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ที่ต้นกั่วงวลขณะนี้คือระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

○ ห่วงกลุ่มเด็กมหาลัย

เมื่อถามย้ำว่าทำไมถึงกังวลกลุ่มมหาวิทยาลัย เพราะเป็นผู้ใหญ่ สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ ในขณะที่กลุ่มเด็กเล็กอาจจะปฏิบัติเรื่องสุขอนามัยไม่ได้เต็มที่ นพ.ชนรักษ์กล่าวว่า เพราะมหาวิทยาลัยเป็นวัยรุ่น ที่ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการสังสรรค์ค่อนข้างมาก ทั้งในมหาวิทยาลัย หอพัก ส่วนเด็กเล็ก มีเพียงโอกาสการรับเชื้อจากในโรงเรียน แต่ไม่ได้ไปทำกิจกรรมที่ไหนต่อ เลิกเรียนกลับบ้านกับผู้ปกครอง

○ ปรับ 4 รูปแบบการสอน

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2563 ก่อนเปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด กทม. ซึ่งสำนักการศึกษาได้เตรียมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ คือ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่ วันที่ การสลับช่วงเวลาเรียนของนักเรียนแบบเรียนทุกวัน และการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละรูปแบบจะมีความเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ สำนักการศึกษารวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งคณะผู้ปกครองและผู้ปกครองได้เห็นชอบร่วมกัน นำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 8 มิ.ย. นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเรียนการสอนของเด็กพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน จึงมอบหมายให้สำนักการศึกษา เตรียมเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษที่เหมาะสม

○ กระจายข่าวต้านโควิด-19

ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) แถลงข่าว “การต่อยอดผลกระชชาขาวต้านโควิด-19” โดย รศ.นพ.รัชย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.มหิดล กล่าวว่า จากการตรวจคัดกรองสารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยในคลังกว่า 120 ตัวอย่าง พบว่า สารสกัดจากกระชชาขาว และชิง มีความโดดเด่นจากสาร 6 ชนิด ที่มีศักยภาพในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ SARS-CoV-2 ที่ยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสได้ 100% ในปริมาณความเข้มข้นของยาระดับน้อย ๆ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ซึ่งผลดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงกับผลการยับยั้งของ FDA approved drugs ได้แก่ ยา Niclosamide และยา Hydroxychloroquine แล้ว ทั้งนี้ที่วิจัยมีแผนตรวจวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงกลไกระดับเซลล์ต่อไป พร้อมจะขยายผลการศึกษาระยะปฏิบัติการของ “กระชชาขาว” ที่ให้ผลการยับยั้งดีที่สุดสุด มาพัฒนาต่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบทางคลินิกได้ โดยในระยะแรกจะทำในรพ.รามธิบดี เป็นหลัก

○ 2-3 เดือนทดลองในสัตว์

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาคายา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า สารสกัดจากกระชชาขาว มีความโดดเด่นยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสได้ 20-30 เท่า โดยพบว่ากระชชาขาวมีสารสำคัญอย่างน้อย 2 ตัว มีฤทธิ์ทั้งการยับยั้งและป้องกันโควิด-19 ซึ่งภายใน 2-3 เดือน จะทดสอบในสัตว์ทดลอง และปรับโดสหรือปริมาณความเข้มข้นของสารเพื่อทดสอบในคน คาดว่าใช้เวลา 6-7 เดือนจากนี้ก็จะเห็นผลในคนและสามารถผลิตเป็นยาได้

○ ศรีสุวรรณจี้จับหักหัวคิว

ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งก.พ.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือทวงถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กรณีที่กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน จ.ชลบุรี ออกมาเปิดเผยมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบหน่วยงานติดต่อโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งในเมืองพัทยา โดยอ้างว่าจะพิจารณาคัดเลือกโรงแรมให้เป็นสถานที่กักตัวของคนไทยที่เดินทางมาจากต่างแดน แลกกับการหักหัวคิว 30-40 เปอร์เซ็นต์จากเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ 1,000 บาท/ราย/วัน แต่ว่าจนวนัดนี้แล้วระยะเวลาผ่านไป

กว่า 10 วัน การแสวงหาข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดและเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องที่แท้จริง ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณชนแต่อย่างใด ทั้ง ๆ ที่มีระบุประจักษ์พยานในชลบุรีที่ชัดเจนอยู่แล้ว และทางฝ่ายทหารก็ได้ออกมาแถลงต่อสาธารณะยอมรับในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จึงมาทวงถามให้นายกฯ เร่งหาและจับกุมนำตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าวมาลงโทษ

○ เยียวยาเกษตรกร 7.1 ล. คน

นายเกษปณัน เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิดเดือนแรกซึ่งสิ้นสุดเมื่อ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินไปแล้ว 7.1 ล้านรายวงเงิน 35,518 ล้านบาทจากรายชื่อที่ ธ.ก.ส.ได้รับมาจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 7.68 ล้านราย โดยยังมีเกษตรกร 5.8 แสนรายที่ยังโอนเงินให้ไม่ได้เนื่องจากส่วนใหญ่ 3.56 แสนรายไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง ส่วนอีก 1.32 แสนราย ได้ส่งรายชื่อกลับให้กระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบอีกครั้งหลังพบว่าเสียชีวิตหรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และที่เหลือ 91,426 ราย เป็นข้าราชการซึ่งไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยา

○ บัญชีไม่ถูกรับแจ้งออนไลน์

“เกษตรกร 3.5 แสนราย ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเพราะไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งบัญชีไม่ถูกต้องขอให้ไปตรวจสอบสถานะ และแจ้งหมายเลขบัญชีได้ทางออนไลน์ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com จากนั้นธนาคารจะกลับมาโอนให้ใหม่ทุกวันศุกร์โดยใช้บัญชีของธนาคารใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. ก็มีสิทธิรับเงินเหมือนกัน นอกจากนี้ ธ.ก.ส. กำลังหาแนวทางดูแลกลุ่มเกษตรกรที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินในเดือนแรกหากมีการแจ้งเลขบัญชีหรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่ 15 มิ.ย. ธนาคารฯ จะพิจารณาโอนเงินรวมยอดให้ทั้ง 2 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาททันที” นายเกษปณัน กล่าว

○ ปลดล็อกเฟส 3 สุดคึกคัก

ส่วนบรรยากาศการคลายล็อกเฟส 3 เป็นวันแรก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดากิจการที่ได้รับการผ่อนปรนให้กลับมาเปิดให้บริการในระยะ 3 ทั่วประเทศ ต่างทยอยเริ่มเปิดบริการอีกครั้งเป็นวันแรกหลังจากต้องปิดไม่มีรายได้มานานกว่า 1 เดือน อาทิ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ สโมสรพระเครื่อง โรงภาพยนตร์ และสนามซ้อม

กีฬาต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดทั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและตามโรงแรม หรือรีสอร์ทต่าง ๆ ท่ามกลางประชาชนทยอยเข้าไปใช้บริการอย่างคึกคัก

○ คนตาบอดยิ้มร้านนวดเปิด

ที่มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ซอยประชาสงเคราะห์ 16 แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ ได้เปิดให้บริการนวดแผนไทยโดยหมอนวดตาบอดเป็นวันแรก ซึ่งทางมูลนิธิได้มีติดตั้งจากกันพร้อมให้หมอนวดใส่หน้ากากอนามัย หรือ เฟซชิลด์ และ ห้องนวดปิดแอร์ เปิดหน้าต่าง และใช้พัดลมเพื่อระบายอากาศแทน ท่ามกลางลูกค้าเดินทางมารับบริการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง นายเล็ก นพคุณ อายุ 66 ปี หนึ่งในหมอนวดพิการทางสายตากล่าวว่า ช่วงโควิด-19 ระบาด ต้องอยู่นิ่ง ๆ เจ็บ ๆ ที่บ้าน แต่พอ สบค. อนุญาตให้เปิดร้านนวดได้จึงรู้สึกผ่อนคลายและดีใจที่ได้มานวดเพราะเป็นการช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย เช่นเดียวกับ ที่ร้านอาสาดี คลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ พท.นิรุฒย์ ศุ้ยสมบัติ แพทย์แผนไทยประจำคลินิก กล่าวว่า ร้านแห่งนี้เป็นร้านที่หมอนวดจะเป็นผู้พิการทางสายตา จะใช้มาตรการคัดกรองตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในส่วนของลูกค้าจะต้องสแกนแอป “ไทยชนะ” ก่อนเข้าใช้บริการด้วย

○ คนต้อคิวจองเนืองแน่น

ที่ จ.ลพบุรี บริเวณศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี ภายในวัดชีปาสิตาราม อ.เมืองลพบุรี ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันแรก พบว่ามีผู้ที่มารับบริการกันเป็นจำนวนมาก และสถานที่แห่งนี้ถือว่ามีมาตรฐาน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เดินทางมารับบริการ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยผู้มารับบริการจะต้องนัดหมายคิวก่อนเข้ารับบริการด้วย

○ แห่เที่ยวหาดบางแสน

ที่ จ.ชลบุรี บริเวณชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง พ.ศ.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สภ.แสนสุข ประชุมตำรวจในสังกัดพร้อมสั่งการให้ร้อยวักันบริเวณชายหาดบางแสน และชายหาดอานณา เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปพักผ่อนและเล่นน้ำได้ หลังจากที่ปิดชายหาดมานานกว่า 2 เดือน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนและลงเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนานแต่ในส่วนของร้านค้า เดียงผ้าใบ ยังไม่มีให้บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากจะเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในวันที่ 5 มิ.ย. แต่ยังมีข้อกำหนดสำคัญคือ ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มโดยเด็ดขาด ส่วน นายอภิรัตน์ ยืนยง อายุ 46 ปี ชาว จ.ชลบุรี กล่าวว่า ดีใจมากจังหวัดอนุญาตให้ประชาชนเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยว

ที่หาดบางแสนได้เนื่องจากลูกชายอยากจะมาเล่นน้ำบางแสน เมื่อได้รับการผ่อนปรนแล้ว จึงทำให้รีบพาลูกชายมาท่องเที่ยวทันที

○ ตรวจโรงงานวัคซีนโควิด

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางมาที่บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน เพื่อดูความคืบหน้าในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 มี นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย ขณะนี้มีพัฒนาวิจัยวัคซีนต้นแบบในหลายรูปแบบ แต่ที่มีความก้าวหน้า 2 ตัว คือ DNA วัคซีน และ mRNA วัคซีน โดยเริ่มทำการทดสอบในสัตว์ทดลอง ขณะที่ นายวิฑูรย์ วงศ์กาญจกุล ประธานกรรมการบริษัท ไบโอเนทฯ และ นายฟาม ฮองไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ กล่าวว่า โรงงานหรือร่วมกับจุฬาฯ ในการใช้วัคซีน DNA โดยได้มีการพัฒนาตัวกล้าเชื้อ DNA ประมาณ 50 วัน และได้มีการทดลองในหนูไปแล้ว หากผลทดลองออกมาดี ก็จะนำไปพัฒนาต่อด้วยการทดลองในมนุษย์ระยะ 1 และ ระยะ 2 ควบคุมและพัฒนาต่อไปในการทดลองระยะที่ 3 จากนั้นถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนกับ อย. ได้.



▲เปิดแล้ว...หมอนวดแผนไทย เปิดให้บริการนวดเพื่อสุขภาพเป็นวันแรก ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จ.ลพบุรี หลังจากรัฐบาลปลดล็อกเฟส 3 โดยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก